
 
 
 

 
 

ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

         นโยบายแก้ปัญหายาเสพติด  

    1.กฎหมายควบคุมกัญชา 
     สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์(ผู้จัดการ, newtv, 7HD, เดลินิวส์, มติชน) 
     - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. กล่าวถึงการวางแนวทางออกร่างกฎหมายควบคุมการใช้กัญชาทางการแพทย์ให้รัดกุม   
ขณะนี้ยกร่างกฎหมายเสร็จแล้ว โดยนำกฎหมายฉบับเดิมมาปรับปรุง เติมเต็มในส่วนที่เป็นปัญหา ทั้งนี ้ วันที่ 14 พ.ย. 
คณะกรรมการยกร่างกฎหมายจะทบทวนร่างทั้งหมดเพื่อเสนอเข้าสู่สภา คาดว่าเปิดสมัยประชุมร่างนี้ จะเข้าสู่สภาพิจารณา
ทันที จึงไม่ถือว่าล่าช้า 
     2.จำนวนการครอบครองยาบ้า 
     สื่อทีน่ำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ คอลัมน์ กล้าได้ กล้าเสีย 
     - เสนอบทความ ระบุว่า การทำงานบริหารประเทศ ต้องมีวิธีคิดแบบบูรณาการ โดยยกตัวอย่าง นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว 
รมว.สธ. ที่ลักษณะงานเหมาะกับคุณสมบัติ แต่การเสนอไอเดียเรื่อง "ยาบ้า" กับการครอบครองจาก 5 เม็ด เป็น 10 เม็ด ถือ
เป็นผู้เสพไม่ใช่ผู้ค้าปรากฏมีเสยีงคัดค้าน เพราะการแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ใช่ประเดน็นี้ อันแสดงให้เห็นว่าไม่ได้มีแนวคิดด้าน
บูรณาการแต่อย่างใด ความยากง่ายในก้าวต่อไปก็คือการทำอย่างไรให้รัฐมนตรีมีความคิดเชิงบูรณาการ เพื่อจะได้มีผลงาน
ชัดเจน 

- 

          ถ่ายโอน รพ.สต.  

   1.แนวทางการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus 
     -นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วยผู้แทนวิชาชีพ 8 วิชาชีพ และภาคีเครือข่าย 
เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิของ สอน.และ รพ.สต.ที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท.  
โดยที่ประชุมมีมติให้ยึดรูปแบบการจัดบริการของ 3 กลุ่มงานตามโครงสร้างของ รพ.สต. ที่ถ่ายโอนให้แก่อปท. พร้อมปรับ
โครงสร้างและอัตรากำลังบุคลากร ตามมติ อ.ก.จ.  โดยให้ รพ.สต. สามารถเลือกตำแหน่งที่มีความจำเป็นและสอดคล้องกับ
การจัดบริการ และมอบหมายให้สภาวิชาชีพแต่ละวิชาชีพจัดทำรายละเอียดข้อเสนอ ขอบเขตการปฏิบัติงานของบุคลากร และ
มาตฐานการปฏิบัติงานแนวทางปฏิบัติของแต่ละวิชาชีพ 
     2.ขอยกเลิกการถ่ายโอน 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus 
     -นายสุรชัย รัตนกรกุล หน.สนง.ทนายความภู่ทอง พร้อมทีมเจ้าหน้าที่รพ.สต. จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัด สป.สธ. จํานวน 14 
คน เดินทางไปที่ศาลปกครองสุพรรณบุรี เพื่อยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสุพรรณบุรี สาเหตุจากที่คณะอนุกรรมการบริหารถ่าย
โอนด้านสาธารณสุขฯ ไม่ยอมยกเลิกหรือเพิกถอนของข้าราชการ 14 ราย ซึ่งได้ยื่นความประสงค์สมัครใจขอถ่ายโอนในรอบ
แรก แต่ต่อมาได้มีการขอยกเลิกการถ่ายโอน ตามประกาศถ่ายโอนของคณะกรรมการกระจายอำนาจฯ เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 64 ได้
กำหนดเจตนารมณ์ว่า ข้าราชการในสังกัดรพ.สต. ที่ถ่ายโอนไปท้องถิ่นต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ แต่คณะอนุกรรมการฯ 
ไม่ได้ตัดชื่อบุคลากรกลุม่นี้ออกและยังยืนยันรายชื่อ ตามมติฯ การประชุม เมื่อวันท่ี 4 ก.ย. 66 ทำให้บุคลากรไม่ได้รับความเปน็
ธรรม ท้ังนี้ บุคลากรกลุ่มนี้ยังได้ดำเนินการทำหนังสือไปยังทุกช่องทาง ทั้งสธ. อบจ.สุพรรณบุรี และคณะอนุกรรมการถ่ายโอน
ภารกิจด้านสาธารณสุขฯ  แต่ไม่มีการดำเนินการใดๆ 
      -นายเลอพงศ์ ลิ ้มรัตน์ ประธานคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่อปท. กล่าวว่า ตาม
หลักการคณะกรรมการกระจายอํานาจฯ ต้องให้บุคลากรถ่ายโอนมาก่อนหลังจากนั้นค่อยขอโอนกลับ เพียงแต่ว่าต้องให้ สธ.
สงวนตำแหน่งหรือเปิดตำแหน่งไว้รอ ซึ่งเราแจ้ง อบจ.ทุกแห่งแล้วว่า ถ้าหากบุคลากรที่สมัครใจถ่ายโอนมาแล้ว เมื่อไม่มี
ความสุขในการทำงานจะต้องสามารถให้โอนย้ายกลับได้ สำหรับการยื่นฟ้องศาลฯ คงให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย 

 

          ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ  

ดูแลสิทธิรักษาพยาบาลพระสงฆ ์
     สื่อทีน่ำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, Thaipbs, CH3, ไทยรัฐ) 
     - นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ เข้าพบ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. นายสันติ พร้อมพัฒน์ 
รมช.สธ. และคณะผู้บริหาร สธ. เพื่อหารือกรณีพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครสาธารณสุขประจำวัด หรือ พระ อสว.) 

- 

ประจำวันที่ 
14 พฤศจิกายน 2566 
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ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

รวมถึงการให้ความช่วยเหลือพระสงฆ์อาพาธ โดยจากข้อมูลพบว่า พระสงฆ์ มีจำนวนกว่า 100,000 รูป ยังไม่มีบัตรประชาชน 
ทำให้การเข้ารับการรักษาของพระเป็นไปอย่างล่าช้า จึงอยากให้พระภิกษุสงฆ์ทำบัตรประชาชน เพื่อใช้ในการตรวจสอบสทิธิ
กรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) มีแผนเร่งด่วน ในการจัดทำฐานข้อมูล
พระภิกษุสงฆ์ โดยจะเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งทาง พศ. ตั้งเป้าจะเริ่มใช้งาน Big Data วันที่ 
5 ธันวาคม 2566 เป็นวันแรก 
จัดต้ัง “กุฏิชีวาภิบาล“ 
    สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ เดลนิวส์) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, มติชน,สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, ผจก., onbnews, 
newtv, hfocus, thailandplus, thebetter, Radio-สวท., สำนักข่าวไทย , MCOT NEWS FM 100.5,innnews,ทีวีช่อง 
MCOT,NBT) 
    - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. กล่าวภายหลังประชุมร่วมกับนางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ ที่นำ
คณะผู้แทนจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เข้าประชุมปรึกษาหารือกับ สธ. กรณีพระคิลานุปัฏฐาก (พระ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำวัด หรือ พระ อสว.) รวมถึงการให้ความช่วยเหลือพระสงฆ์อาพาธ ว่า สำนักพระพุทธศาสนาได้
เข้ามาเสนอโครงการที่ตั้งใจดำเนินการเดินหน้าดูแลส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ หลังพบยังอาพาธด้วยโรคไม่ติดเรื้อรังสูง เตรียม
จัดโครงการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ 72,000 รูป เทิดพระเกียรติในหลวง 72 พรรษา จัดตั้งกุฏิชีวาภิบาลอำเภอละ 1 แห่ง อบรม
พระคิลานุปัฏฐาก 420 ชั่วโมง เป็น Care Giver ดูแลพระสงฆ์อาพาธติดเตียง นอกจากนี้ จะร่วมกันปรับฐานข้อมูลสุขภาพ
พระสงฆ์ เป็น Big DATA เชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดเข้าสู่ระบบบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ โดยเตรียมคิกออฟเชื่อมโยง
กันในวันที่ 5 ธ.ค.นี้       

 

โครงการสมัชชาสุขภาพจิตนิสิตนักศึกษา 
     สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, ประชาไท, ผู้จัดการ) 
    - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสมัชชาสุขภาพจิตนิสิตนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ
และเยาวชน ประจำปีการศึกษา 2566 ในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้ ร่วมมือกันในการส่งเสริม ป้องกัน ดูแล
และแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตของกลุ่มนักศึกษา 
    - ด้าน นศพ.ศุภานัน เจนธีรวงศ์ นายกสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ (สพท.) ประจำปี
การศึกษา 2566 กล่าวว่า การสำรวจคุณภาพของสุขภาวะทางจิตขั ้นต้น พบว่า  มีปัญหาที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตของนิสิต
นักศึกษา ไม่ว่าจะเป็น 1. ความเครียดในการเรียนการสอนที ่เกิดจากอาจารย์ 2.ระบบการศึกษาและหลักสูตร  3. 
สภาพแวดล้อม เพื่อน และสังคมภายในคณะ   4. ภาระงานและข้อกำหนดชั่วโมงการทำงานที่มากเกินไป  และ  5. ระบบ
กิจการนิสิต จึงสนใจที่จะจัดทำเป็นข้อมูล ผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพจิตฯ เพื่อให้กลุ่มนิสิตฯเข้ามาร่วมกันระดมปัญหา 
เสนอทางออก หวังว่าข้อเสนอและแนวทางต่างๆ ที่ระดมออกมาร่วมกันนี้ จะส่งไปถึงแพทยสภา ทันตแพทยสภา สภาเภสัช
กรรม คณบดีคณะต่างๆ นำไปปรับใช้เพื่อแก้ไขปัญหา 

 

ประเพณีแข่งเรือปลอดเหล้าปลอดเบียร์ 
     สื่อทีน่ำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์) 
     -นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เปิดเผยว่า นโยบายเรื่องเศรษฐกิจสุขภาพ จะผลักดันเมืองสุขภาพดี วิถีชุมชน คนอายุยืน 
โดยจัดทำ Blue Zone ที่ จ.น่าน หรือที่เรียกว่า "น่านโมเดล" โดยเฉพาะงานประเพณีแข่งเรือปลอดเหล้าในครั้งนี้ ถือเป็น
วัฒนธรรมใหม่ในพื้นที่ที่ควรอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจภายในพื้นที่ โดยไม่
ต้องมีแอลกอฮอล์เข้ามาเกี่ยวข้อง 
     นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผอ.สำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ สสส. ชี้แจงว่า สสส. และสำนักงานเครือข่าย
องค์กรงดเหล้า (สคล.) สนับสนุนการรณรงค์ให้จัดแข่งเรือยาวประเพณีปลอดเหล้า ปลอดเบียร์ มาต่อเนื่อง 15 ปี โดยสร้าง
ความตระหนักถึงคุณค่าของงานประเพณีวัฒนธรรมที่มีความปลอดภัย เมืองน่านเป็นเมืองปิด คนส่วนใหญ่เป็นคนน่านและเปน็
เครือญาติกัน เมื่อเห็นสิ่งใดดีก็พร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน เกิดเป็นความร่วมมือกันทุกภาคส่วน 

 

พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร รพศ./รพท. 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, บ้านเมือง, newtv, hfocus, thailandplus) 
    - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เปิดโครงการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร รพศ./รพท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2567 ที่โรงแรมเรือรัษฎา จ.ตรัง พร้อมมอบนโยบายในการดำเนินงาน ย้ำให้ความสำคัญกับการร่วมมือกันทำงานเป็นทีม สร้าง
สมดุลชีวิตและการทำงาน และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด พร้อมให้ช่วยกันเดินหน้านโยบาย ยกระดับ 30 บาท เพิ่ม
คุณภาพชีวิตประชาชน 

 

วันเบาหวานโลก 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, hfocus, ch7, sondhitalk, newtv,mcot) 
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    - นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รก.อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ ( International Diabetes 
Federation: IDF) ได้กำหนดให้วันที่ 14 พ.ย. ของทุกปี เป็นวันเบาหวานโลก และในปี 66 นี ้ ได้กำหนดประเด็นสารคือ 
Diabetes : Know your risk, Know your response เบาหวาน รู้ว่าเสี่ยง รู้แล้วต้องเปลี่ยน มุ่งเน้นการรู้ถึงความเสี่ยงของ
โรคเบาหวานและภาวะแทรกซ้อน ให้ความสำคัญของการเข้าถึงข้อมูล ความรู้ และการดูแลที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนท่ัวไปและ
กลุ่มเสี่ยง ข้อมูลจาก IDF Diabetes Atlas ทั่วโลกมีผู้ป่วยโรคเบาหวานมากถึง 537 ล้านคน มากกว่า 90% เป็นโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2 เกือบครึ่งหนึ่งยังไม่ได้รับการวินิจฉัย คาดว่าภายในปี 73 จะเพิ่มขึ้นเป็น 643 ล้านคน และภายในปี 88 จะเพิ่มมาก
ถึง 783 ล้านคน กรมควบคุมโรคจึงเชิญชวนให้ประชาชนหมั่นสังเกตสุขภาพ ตรวจเช็กร่างกายสม่ำเสมอเพื่อให้ห่างไกล
โรคเบาหวาน 
โรคไข้เลือดออก 
    สื่อนำเสนอ : สื่อเพ่ิมเติม เว็บไซต์ (สวพ.FM91, The Bangkok insight, pptv36) 
    -  นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รก.แทนอธิบดีกรมควบคุมโรค เผยตั้งแต่เดือน ม.ค. - สิ้น ต.ค. 66 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก
แล้วกว่า 1.2 แสนราย ล่าสุดจากการสำรวจลูกน้ำยุงลายพบว่า วัด ยังเป็นสถานที่ที่มีดัชนีลูกน้ำยุงลายสูงสุด  ซึ่งในช่วงหลัง
ออกพรรษา มีเทศกาลบุญที่มีการรวมตัวของประชาชน เช่น ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า และลอยกระทง อาจเกิดการระบาดของโรค
ไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นได้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับภาคประชาสังคมเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และช่วยกันกำจัดแหล่ง
เพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย  

 

โรคหัดระบาด 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (pbs) 
    - นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เผย โรคหัดระบาดหนักในเด็ก เป็นสาเหตุการเสียชีวิตในเด็กเล็ก  
จากแนวโน้มของการได้รับวัคซีนครอบคลุมในเด็กไทยอายุ 1 ปี ลดลง ในปี 2565 แนะหมอเด็กสร้างความเข้าใจวัคซีนพื้นฐาน
ให้ผู้ปกครอง สำหรับวัคซีนพื้นฐาน ถือเป็นวัคซีนที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็ก ปลอดภัยจากโรคที่สามารถป้องกันได้ 
และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในกรณีเจ็บป่วย 

 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
    สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ประชาชาติธุรกิจ, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์) 
    -  กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายสัปดาห์ พบผู้ป่วยใหม่เข้า รพ.เพิ่มอีก 287 คน รวมป่วย
สะสมตั้งแต่ต้นปี 34,798 คน เสียชีวิต 1 ราย เสียชีวิตสะสม 820 ราย อาการหนักจากปอดอักเสบ 67 คน ละต้องใส่ท่อชว่ย
หายใจ 30 คน 
    สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ) 
    - ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี โพสต์เฟซบุ๊ก Center for Medical Genomics ระบุถึง 
สถานการณ์โควิด-19 ว่า องค์การอนามัยโลก กำลังติดตามสถานการณ์ BA.2. 86 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ลูกผสมของโอมิครอน 
ระหว่าง BA.2 และ XBB อย่างใกล้ชิด ระบุพบโควิดกลายพันธ์ุคู่-พลิกขั้วแล้วทั่วโลก 34,301 ราย ในประเทศไทย 42 ราย 

 

คลินิกส่งเสริมการมีบุตร 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, mcot, newtv, hfocus, thecoverage) 
    - นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า เป็นที่รับรู้โดยทั่วกันว่า ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวและมีปัญหาประชากรเกิดน้อย โดยสาเหตุหลักเป็นผลมาจากปัญหาทางเศรษฐกิจ และค่านิยมการมีบุตร
ที่เปลี่ยนแปลงไป สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการมีบุตรของ รมว.สธ. ทางกรมการแพทย์โดย รพ.ราชวิถีได้ให้ความสำคัญ
กับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก และได้จัดให้มีคลินิกส่งเสริมการมีบุตรโดยมุ่งเน้นให้บริการเชิงรุกในคู่สมรสที่เพิ่งแต่งงานเป็น 
นอกจากนี้ กรมการแพทย์ยังได้มอบหมายให้โรงพยาบาลราชวิถีจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการตรวจน้ำอสุจิ การเตรียม
น้ำอสุจิเพื่อฉีดเข้าโพรงมดลูก และการฉีดน้ำอสุจิเข้าโพรงมดลูก เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อน สามารถให้บริการได้ที่ 
รพ.ขนาดเล็กโดยสูตินรีแพทย์ท่ัวไป และมีราคาที่ไม่แพง เพื่อง่ายต่อการเข้าถึงของประชาชนอีกด้วย   

 

ข่าวปลอม 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (antifakenewscenter) 
    -สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ เผย จากกรณีที่การแชร์ข้อมูลว่า เส้นเลือดขอดที่ขาเป็นสัญญาณเตือนหลอดเลือด
กำลังมีปัญหา เป็นข้อมูลเท็จ  และชี้แจงว่า ภาวะเส้นเลือดขอด ไม่ได้เกิดจากเลือดเเละน้ำเหลืองสกปรก ภาวะเส้นเลือดขอด
เป็นโรคที่พบได้บ่อย บางรายอาจจะมีอาการไม่มาก เห็นเส้นเลือดแดงฝอย ดูไม่สวยงาม จนถึงบางรายที่มีลักษณะโป่งมากขึ้น 
ร่วมกับมีอาการปวดขา ถึงแม้โรคเหล่านี้จะไม่ทำให้เสียชีวิต แต่ถ้าปล่อย ไว้นานไม่มารักษา ก็อาจจะทำให้เกิดแผลตามมาได้ 

 

พัฒนาระบบสารสนเทศทะเบียนหน่วยบริการครบวงจร 
    สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (Hfocus, The coverage) 
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    -  นพ.ดุสิต ขำชัยภูมิ รองเลขาธิการ สปสช. เผย จากประชุม บอร์ด สปสช. เมื่อวันวันที่ 6 พ.ย. ที่ผ่านมา บอร์ด สปสช. 
รับทราบความคืบหน้า การพัฒนาระบบสารสนเทศทะเบียนหน่วยบริการครบวงจร จากเดิมหน่วยบริการต้องสแกนเอกสาร 
แล้วส่งเข้าระบบ ก็สามารถแจ้งความประสงค์ในระบบผ่านระบบThaID  แล้วจะเชื่อมโยงข้อมูลไปยังหน่วยงานรับรองโดยตรง 
ทำให้ระยะเวลาการสมัครจนถึงขั้นประกาศขึ้นทะเบียนลดลงจาก 30 วัน เป็นไม่เกิน 5 วัน สำหรับขั้นต่อไปเตรียมพัฒนา
ระบบนิติกรรมสัญญาแบบอัตโนมัติ และพัฒนาระบบเครือข่ายหน่วยบริการ 
การประชุมเครือข่ายวิจัยด้านสุขภาพและแหล่งทุนฯ 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, thecoverage) 
    - นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผอ.สวรส. เป็นประธานการประชุมเครือข่ายวิจัยด้านสขุภาพและแหล่งทุนที่เกี่ยวข้องร่วมหารือแนว
ทางการทำงานแบบบูรณาการเช่ือมโยงเครือข่ายวิจัยของประเทศ บูรณาการความร่วมมือขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนาด้วยวจิยั
ระบบสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ มุ่งสู่การใช้ประโยชน์แท้จริง ทั้งนี้ สวรส. มีการบริหารงบประมาณในการทำวิจัย 3 ส่วนหลักๆ 
คือ 1.งานวิจัยมุ่งเป้าที่เน้นเรื่องการวิจัยเชิงระบบ 2.งานวิจัยเชิงคลินิกที่เป็นโจทย์สำคัญๆ ของประเทศ 3.การขับเคลื่อนจโีน
มิกส์ไทยแลนด์ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบสุขภาพ  

 

แจ้งความแอ๊ด คาราบาว ฐานโฆษณาเบียร์ 
     สื ่อที่นำเสนอ : นสพ. ผจก. เว็บไซต์ (ผจก. , คมชัดลึก, ไทยนิวส์, สยามรัฐ, มติชน, แนวหน้า, amarin, pptv, INN, 
siamnews, ch3plus, mono29, ch7, sondhitalk, news1live, thebetter) 
     - นายรัชพล ศิริสาคร ทนายความ เดินทางมาที่สนง.คกก.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สธ. เพื่อแจ้งความกรณีนายยืนยง 
โอภากุล หรือแอ๊ด คาราบาว โพสต์โฆษณาเบียร์ตัวใหม่ของคาราบาว ซึ่งเห็นจากเพจของ ช่อง 3 ซึ่งเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ ส่วนสาเหตุที่แจ้งความช้า เพราะต้องรอให้สินค้าวางจำหน่ายก่อน พร้อมเตือนอินฟลูเอนเซอร์ 
ไม่ควรรีวิวเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะเป็นการกระทำท่ีผิดกฎหมาย 

 

สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน 
     -นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผวจ.ลำปาง เผย จ.ลำปางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน 2567 โดยกำหนดให้ทั้ง 13 อำเภอ งดเว้นการเผาในพื้นที่โล่งแจ้ง และผืนป่าทุกแห่ง เริ่ม
ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2567 รวมถึง สสจ.ลำปาง สนับสนุนหน้ากาก N95 ให้หน่วยบริการ ทุกแห่ง 144 
แห่ง 13,000 ช้ิน ให้โรงพยาบาลทุกแห่งเปิดดำเนินการคลินิกมลพิษ เพื่อให้คำปรึกษาประชาชน และเตรียมความพร้อมรองรบั
สถานการณ์กรณีพบผู้ป่วยท่ีได้รับผลกระทบจากฝุ่น PM2.5 

 

ไล่โรงงานหลอมโลหะปล่อยควันพิษ 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., สยามรัฐ, talknewsonline) 
     -นายสุนทร ศรีสวัสดิ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม เผย ชาวบ้านรวมตัวกันติดป้ายประท้วงให้มี
การปิดโรงงานหลอมเหล็ก ของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง เนื่องจากก่อปัญหาทางมลพิษในอากาศ มีกลิ่นท่ีแสบจมูกทำให้ชาวบ้าน
หลายคนมีอาการผดผื่นข้ึนและเกิดเป็นแผลเรื้อรังหลายราย โดยปลายเดือนตุลาคม 2566 ได้มีการลงช่ือและนำไปร้องเรียนที่
เทศบาลตำบลสามง่าม เพื่อให้มีการตรวจสอบและทางเทศบาลได้มีการออกหนังสือ ที่ นฐ 52805/1849 โดยอาศัยความใน
มาตร 45 แห่ง พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ออกคำสั่งให้หยุดการประกอบกิจการทันที ลงวันที่ 30 ตุลาคม 66 ไปแล้ว 
แต่ทางผู้ประกอบการกลับเดินเครื่องต่อทันที ซึ่งเป็นการขัดกับหนังสือคำส่งดังกล่าว 

 

บทเรียนต่างประเทศ ระบบบริการสุขภาพจิต 
    สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (กรุงเทพธุรกิจ) 
    - เสนอบทความ พญ.โชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต เครือข่ายวิจัย สวรส. ได้
วิจัย "การทบทวนวรรณกรรม เรื่องระบบบริการจิตเวชครบวงจร" ย้ำว่า การพัฒนาระบบบริการจิตเวชครบวงจรเป็นทางออก
ของการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตที่เกิดขึ้น และจากการทบทวนนโยบายและมาตรการของประเทศท่ีมีผลประจักษ์ของการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพจิตแบบครบวงจรที่ประสบความสำเร็จ อาทิ สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย แคนาดา ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ 
จะให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพจิตในนโยบายสุขภาพองค์รวม โดยมีจุดร่วมที่เหมือนกัน 2 เรื่องหลั กๆ คือ 1.มีการกำหนด
นโยบายและแผนกลยุทธ์ด้านสุขภาพจิต โดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐานสำหรับประชาชนทุกกลุ่มวัย 2.ขยายและพัฒนา
ศักยภาพการให้บริการด้านสุขภาพจิตไปสู่ชุมชน โดยเฉพาะการเข้าถึงการดูแลรักษา และฟื้นฟูสุขภาพจิต ตัวอย่างเช่น 
ออสเตรเลียที่เน้นความสำคัญการดูแลสุขภาพจิตชุมชนแบบบูรณาการ คือมีทีมสหวิชาชีพ การดูแลผู้ป่วยจิตเวช ผู้ป่วยตดิยา
เสพติดต่อเนื่องในชุมชน มีรูปแบบบริการที่หลากหลาย เพื่ออุดช่องโหว่ในบางบริการ 

 

ฟุตบอลกระชับมิตร สธ. 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus 
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ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

     -ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศบริเวณสนามฟุตบอลใหญ่ สธ. มีการจัดกิจกรรมแข่งขันเตะฟุตบอลกระชับมิตรระหว่าง สธ.
และพรรคเพื่อไทย แต่ไม่มี นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เนื่องจากติดปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายธนกร วังบุญคง
ชนะ รองหัวหน้าพรรค รทสช. สวมเสื้อสีแดง พรรคเพื่อไทย เข้าร่วมแข่งขัน รวมถึงนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี   
มีกำหนดการเข้ามาร่วมกิจกรรมการเตะฟุตบอลในครั้งน้ี 

  


